

บทที่ 4 หนังสือราชการของส่วนราชการประจำต่างประเทศ

ภาคผนวก 5 ทำระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ได้มีการกำหนดเลขที่หนังสือออกและการออกหนังสือราชการของส่วนราชการที่ประจำในต่างประเทศไว้ดังรายละเอียดซึ่งแบ่งแยกตามหัวข้อต่อไปนี้เป็น หนังสือราชการไทย หนังสือราชการภาษาอังกฤษ และรายละเอียดรหัสตัวเลขประจำของเจ้าของเรื่อง



หนังสือราชการไทย

รายละเอียดของหนังสือราชการไทยเกี่ยวกับการกำหนดเลขที่ออกหนังสือ การออกหนังสือภายนอก และการออกหนังสือประทับตรา (สำนักนายกรัฐมนตรี 2526, 2548) มีดังนี้

1. การกำหนดเลขที่หนังสือออก

การกำหนดเลขที่หนังสือออกของหนังสือราชการ ซึ่งได้แก่ หนังสือภายนอก (ตามระเบียบข้อ 11.1) หนังสือภายใน (ตามระเบียบข้อ 12.2) และหนังสือประทับตรา (ตามระเบียบข้อ 14.1) หลังคำว่า ที่ของหนังสือแต่ละประเภท ให้ใช้รหัสตัวเลข 5 ตัว แทนรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจำของเจ้าของเรื่อง โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

1.1 ตัวเลขสองตัวแรก หมายถึงชื่อประเทศหรือดินแดนที่มีคณะผู้แทนตั้งอยู่ ถ้าคณะผู้แทนแห่งใดมีเขตอาณาครอบคลุมประเทศอื่นนอกจากประเทศที่คณะผู้แทนนั้นตั้งอยู่ ในการออกหนังสือในฐานะคณะผู้แทนของเขตอาณานิคม ให้ใช้เลขรหัสเดียวกันกับประเทศที่คณะผู้แทนนั้นตั้งอยู่ ในการกำหนดตัวเลขระเบียบงานสารบรรณ ให้ยึดหลักการเรียงตามตัวอักษรในภาษาอังกฤษ เช่น สาธารณรัฐอาร์เจนตินา (Argentine Republic) ตัวเลข 01 เครือรัฐออสเตรเลีย (Commonwealth of Australia) ตัวเลข 02 นิวซีแลนด์ (New Zealand) ตัวเลข 36 ราชอาณาจักรนอร์เวย์ (Kingdom of Norway) ตัวเลข 37 สหรัฐอเมริกา (United States of America) ตัวเลข 56 สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (Socialist Republic of Vietnam) ตัวเลข 57 เป็นต้น

1.2 ตัวเลขตัวที่ 3 หมายถึง คณะผู้แทน ซึ่งได้แก่ส่วนราชการในต่างประเทศที่ได้รับการจัดตั้งเป็นสถานเอกอัครราชทูต คณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การระหว่างประเทศและสถานกงสุลใหญ่ โดยใช้ตัวเลขเรียงตามลำดับ ดังนี้

(1) สถานเอกอัครราชทูต	0
(2) คณะทูตถาวรประจำองค์การสหประชาชาติ	1
(3) คณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลก	2
(4) สถานกงสุลใหญ่หรือสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย	3

ในกรณีที่มีสถานกงสุลใหญ่หลายแห่งในประเทศเดียวกัน ให้ใช้ตัวเลขตั้งแต่ 3 เรียงตามลำดับตัวอักษรในภาษาอังกฤษ

ตัวอย่าง

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน	560
คณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก	561
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก	563
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส	564
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก	565
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น	520
คณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจำสำนักงานสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา	521
คณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลก	522

1.3 ตัวเลขตัวที่ 4 และ 5 หมายถึง หน่วยงานของส่วนราชการต่าง ๆ ที่ส่งไปประจำในประเทศนั้น ๆ เช่น

กระทรวงการต่างประเทศ	01
สำนักนายกรัฐมนตรี	
สำนักงานที่ปรึกษาฝ่ายการเมืองและความมั่นคง	02
สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในต่างประเทศ	03
สำนักงานที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจ (ด้านการลงทุน)	04
กระทรวงอุตสาหกรรม	
สำนักงานที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรม	14

เนื่องจากคณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลก ไม่มีหน่วยงานของส่วน ราชการอื่น นอกจากกระทรวงพาณิชย์ จึงให้ใช้ตัวเลขตัวที่ 4 และ 5 เป็น 00

ในกรณีที่มีหน่วยงานของส่วนราชการเดียวกันสังกัดคณะผู้แทนเดียวกันมากกว่า 1 แห่ง หัวหน้าคณะผู้แทนกำหนดเลขรหัสสำหรับหน่วยงานนั้นไม่เกินสองตำแหน่ง โดยให้ใส่จุดหลังเลขตัวที่ 5 แล้วต่อด้วยเลขรหัสที่กำหนดดังกล่าว

จากหลักเกณฑ์การกำหนดเลขที่หนังสือออกดังกล่าว ตัวอย่างเลขที่หนังสือออกของส่วนราชการประจำต่างประเทศต่อไปนี้ มีความหมายดังนี้

(1) ที่ 56009 ตัวเลข 56 คือประเทศสหรัฐอเมริกา

ตัวเลข 0 คือสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน

ตัวเลข 09 คือสำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ซึ่งไม่เป็นหน่วยงานสังกัด

กระทรวงการต่างประเทศ แต่เป็นหน่วยงานสังกัดกระทรวง

พาณิชย์

ดังนั้น รหัสตัวเลข 56009 จึงเป็นหนังสือราชการของสำนักงานพาณิชย์ประจำประเทศ
สหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นหน่วยงานของส่วนราชการอื่น (กระทรวงพาณิชย์) แต่ส่งไปประจำ
อยู่ในสังกัดสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน

(2) ที่ 56401 ตัวเลข 56 คือประเทศสหรัฐอเมริกา

ตัวเลข 4 คือสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส

ตัวเลข 01 หน่วยงานของกระทรวงการต่างประเทศ

ดังนั้น รหัสตัวเลข 56401 จึงเป็นหนังสือราชการของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจ
ลิส ซึ่งตั้งอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นหน่วยงานของกระทรวงการต่างประเทศ

(3) ที่ 52200 ตัวเลข 52 คือประเทศสมาพันธรัฐสวิส

ตัวเลข 2 คือคณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลก

ตัวเลข 00 คือหน่วยงานสังกัดกระทรวงพาณิชย์

ดังนั้น รหัสตัวเลข 52200 จึงเป็นหนังสือราชการของคณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การ
การค้าโลก สังกัดกระทรวงพาณิชย์ และตั้งอยู่ที่ประเทศสมาพันธรัฐสวิส

1.4 หากมีการเปลี่ยนแปลงโดยบุคคลผู้แทนหรือหน่วยงานประจำต่างประเทศของส่วน
ราชการใดในประเทศใด ให้ปล่อยตัวเลขนั้นว่าง

หากมีการตั้งคณะผู้แทนขึ้นใหม่ในประเทศที่ยังมิได้มีการกำหนดตัวเลขรหัสประเทศตามข้อ

1.1 ให้กระทรวงการต่างประเทศแจ้งผู้รักษาการตามระเบียบเพื่อกำหนดตัวเลขรหัสประเทศ

ในกรณีที่มีการตั้งหน่วยงานประจำต่างประเทศของส่วนราชการใดขึ้นใหม่และยังมิได้มีการ
กำหนดตัวเลขรหัสประจำสำหรับหน่วยงานนั้น ๆ ตามข้อ 1.3 ให้กระทรวงเจ้าสังกัดของส่วนราชการนั้น
แจ้งผู้รักษาการตามระเบียบเพื่อกำหนดตัวเลขรหัสของหน่วยงานนั้น

การกำหนดตัวเลขรหัสประเทศหรือตัวเลขรหัสของหน่วยงานตามวรรคสองและวรรคสาม
ให้ผู้รักษาการตามระเบียบกำหนดโดยใช้ตัวเลขลำดับถัดไปจากตัวเลขที่กำหนดไว้แล้วแจ้งเวียนให้ส่วน
ราชการต่าง ๆ ทราบและถือปฏิบัติ

ในกรณีที่กระทรวง ทบวง หรือส่วนราชการที่ไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือ
ทบวง ประสงค์จะกำหนดรหัสตัวเลขให้หน่วยงานของรัฐวิสาหกิจในต่างประเทศในสังกัดให้แจ้งผู้รักษา

การตามระเบียบเพื่อพิจารณากำหนด โดยใช้ตัวเลขที่ 4 และ 5 เริ่มจาก 51 เรียงไปตามลำดับ แล้วแจ้งเวียนให้ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติ

1.5 ให้ผู้รักษาการตามระเบียบปรับปรุงเลขประจำของเจ้าของเรื่องให้เป็นไปตามลำดับ ตัวอักษรในภาษาอังกฤษ และตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ทุกๆ 5 ปี โดยถือเอาปี พุทธศักราชที่ลงท้ายด้วยเลข 5 และเลข 0 เป็นหลัก

(โปรดดูรายละเอียดรหัสตัวเลขทั้งหมด ตามที่ระบุไว้ในภาคผนวก 5 ท้ายระเบียบ ที่หัวข้อรายละเอียด รหัสตัวเลขประจำของเจ้าของเรื่อง ซึ่งจะได้นำเสนอในบทนี้ต่อไป)

2. การออกหนังสือภายนอก

ให้ใช้หลักการตามที่กำหนดไว้ในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ข้อ 11 ว่าด้วยหนังสือภายนอก

2.1 หนังสือที่ออกในนามคณะผู้แทน ได้แก่ หนังสือของสถานเอกอัครราชทูต คณะทูตถาวร ประจำองค์การสหประชาชาติ คณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลก สถานกงสุลใหญ่หรือ สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย มีรายละเอียดการออกหนังสือดังนี้

ส่วนราชการเจ้าของหนังสือ ให้ลงชื่อคณะผู้แทน และโดยปกติให้ลงที่ตั้งไว้ด้วย

เลขทะเบียนหนังสือส่ง ให้ลงเลขทะเบียนของคณะผู้แทน เรียงตามลำดับของ หนังสือติดต่อกัน ไปตลอดปีปฏิทิน

ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง ให้ลงหน่วยงานย่อยที่ทำเรื่อง เช่น แผนกหรือฝ่ายหรือส่วนราชการที่เป็นเจ้าของเรื่องนั้น และลงหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร (ถ้ามี)

การลงชื่อและตำแหน่ง หัวหน้าคณะผู้แทนเป็นผู้ลงชื่อในหนังสือของคณะผู้แทนทุกกรณี แต่จะมอบหมายโดยทำเป็นหนังสือ ให้หัวหน้าสำนักงานอื่นที่ประจำในต่างประเทศ หรือข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ที่ประจำสำนักงานนั้น ลงชื่อแทนก็ได้ ในกรณีที่มีการมอบหมายให้ลงชื่อแทน ให้ลงตำแหน่งของผู้ลงชื่อ และใช้คำว่า แทน แล้วให้ลงตำแหน่งของเจ้าของหนังสือต่อท้ายคำดังกล่าว

การมอบหมายให้ลงชื่อแทน ผู้มอบจะต้องคำนึงถึงความเหมาะสม ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ของผู้รับมอบ รวมตลอดถึงการอำนวยความสะดวก ความรวดเร็วในการปฏิบัติราชการเป็นสำคัญ

2.2 หนังสือที่ออกในนามของส่วนราชการนั้นๆ เอง มีรายละเอียดการออกหนังสือดังนี้

ส่วนราชการเจ้าของหนังสือ ให้ลงชื่อส่วนราชการนั้นๆ และโดยปกติให้ลงที่ตั้งไว้ด้วย

เลขทะเบียนหนังสือส่ง ให้ลงเลขทะเบียนของสำนักงานที่ออกหนังสือนั้น

ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง ให้ลงหน่วยย่อยที่ทำเรื่อง ในกรณีไม่มีหน่วยย่อยให้ลงเฉพาะหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร (ถ้ามี)

การลงชื่อและตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานอื่นที่ประจำในต่างประเทศ เป็นผู้ลงชื่อหนังสือที่ออกในนามของส่วนราชการที่อยู่ในความรับผิดชอบ เฉพาะเรื่องที่มีชั้นนโยบายระดับสูง นโยบายสำคัญ หรือเรื่องที่มีนัยสำคัญเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เป็นต้น หัวหน้าสำนักงานอื่นที่ประจำในต่างประเทศจะมอบหมายโดยทำเป็นหนังสือให้ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ที่ประจำสำนักงานนั้นลงชื่อแทนก็ได้ ในการลงชื่อแทนให้ลงตำแหน่งของผู้ลงชื่อ และใช้คำว่า แทน แล้วให้ลงตำแหน่งของเจ้าของหนังสือต่อท้ายคำดังกล่าว

การมอบหมายให้ลงชื่อแทน ผู้มอบจะต้องคำนึงถึงความเหมาะสม ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ของผู้รับมอบ รวมถึงตลอดถึงการอำนวยความสะดวก ความรวดเร็วในการปฏิบัติราชการเป็นสำคัญ

3. การออกหนังสือประทับตรา

ส่วนราชการที่กระทรวง ทบวง กรมหรือสำนักงานส่งไปปฏิบัติงานประจำในต่างประเทศ ออกหนังสือประทับตราในเรื่องที่ไม่สำคัญ ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ข้อ 13 ว่าด้วยหนังสือประทับตรา ในนามของส่วนราชการนั้น ๆ ได้ หนังสือประทับตราเป็นหนังสือที่ใช้เฉพาะกรณีที่ไม่ใช่เรื่องสำคัญ เช่น การขอรายละเอียดเพิ่มเติม การส่งสำเนาหนังสือ สิ่งของ เอกสาร หรือบรรณสาร การตอบรับทราบที่ไม่เกี่ยวกับราชการสำคัญหรือการเงิน เป็นต้น มีรายละเอียดการออกหนังสือดังนี้

เลขทะเบียนหนังสือส่ง ให้ใช้รหัสตามที่กำหนดในภาคผนวก 5 ท้ายระเบียบ ทับด้วยเลขทะเบียนหนังสือออกของส่วนราชการที่ออกหนังสือนั้น

ชื่อส่วนราชการเจ้าของหนังสือ ให้ลงชื่อส่วนราชการนั้น ๆ เช่น สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในต่างประเทศ ณ กรุงลอนดอน

ตราที่ประทับ ให้ใช้ตราครุฑ มีลักษณะและขนาดเช่นเดียวกับตราชื่อส่วนราชการตามแบบที่ 27 ท้ายระเบียบ แต่ระหว่างวงนอกและวงในให้มีอักษรไทยชื่อส่วนราชการนั้น ๆ เช่นเดียวกับชื่อส่วนราชการเจ้าของหนังสืออยู่ขอบล่างของตรา ในกรณีที่ใช้ภาษาต่างประเทศ ให้ใช้อักษรโรมันแทนอักษรไทย

วัน เดือน ปี ให้ลงวันเดือนปีที่ออกหนังสือ และลงชื่อย่อกำกับตรา โดยผู้มีอำนาจลงนาม ได้แก่ หัวหน้าสำนักงานอื่นที่ประจำในต่างประเทศ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าคณะผู้แทน

ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง ถ้าไม่มีหน่วยย่อย ให้ลงเฉพาะหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร หรือที่ตั้งของส่วนราชการเจ้าของเรื่อง โดยให้ลงตำบลที่อยู่ตามความจำเป็นแลแขวงไปรษณีย์ (ถ้ามี)

การลงชื่อและตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานอื่นที่ประจำในต่างประเทศ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย จากหัวหน้าคณะผู้แทน เป็นผู้ลงชื่อย่อกำกับตราในหนังสือประทับตรา



หนังสือราชการภาษาอังกฤษ

หนังสือราชการภาษาอังกฤษให้ใช้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดว่าด้วยหนังสือราชการภาษาอังกฤษ ใน ภาควง 4 ท้ายระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ยกเว้นรหัสเลขประจำของ เจ้าของเรื่องให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ตามที่ระบุแล้วข้างต้น (หรือข้อ 1 ของภาควง 4 ท้ายระเบียบ) กล่าวคือ เปลี่ยนรหัสตัวเลขจากกระทรวง/กรม เป็นประเทศ/หน่วยงาน



รายละเอียดรหัสตัวเลขประจำของเจ้าของเรื่อง

ภาควง 5 ท้ายระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 มีการกำหนดเลขที่ หนังสือออกของส่วนราชการที่ประจำในต่างประเทศ เป็นรหัสตัวเลข 5 ตัว (สำนักนายกรัฐมนตรี 2526) ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ตัวเลขสองตัวแรก หมายถึงชื่อประเทศหรือดินแดนที่มีคณะผู้แทนตั้งอยู่ โดยเรียงตามตัวอักษร ในภาษาอังกฤษ ดังนี้

สาธารณรัฐอาร์เจนตินา	(Argentine Republic)	01
เครือรัฐออสเตรเลีย	(Commonwealth of Australia)	02
สาธารณรัฐออสเตรีย	(Republic of Austria)	03
สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ	(People's Republic of Bangladesh)	04
ราชอาณาจักรเบลเยียม	(Kingdom of Belgium)	05
สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล	(Federative Republic of Brazil)	06
เนการาบรูไนดารุสซาลาม	(Negara Brunei Darussalam)	07
ราชอาณาจักรกัมพูชา	(Kingdom of Cambodia)	08
แคนาดา	(Canada)	09
สาธารณรัฐชิลี	(Republic of Chile)	10
สาธารณรัฐประชาชนจีน	(People's Republic of China)	11
สาธารณรัฐเช็ก	(Czech Republic)	12
ราชอาณาจักรเดนมาร์ก	(Kingdom of Denmark)	13

สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์	(Arab Republic of Egypt)	14
สาธารณรัฐฝรั่งเศส	(French Republic)	15
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี	(Federal Republic of Germany)	16
สาธารณรัฐเฮลเลนิก	(Hellenic Republic)	17
สาธารณรัฐฮังการี	(Republic of Hungary)	18
สาธารณรัฐอินเดีย	(Republic of India)	19
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย	(Republic of Indonesia)	20
สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน	(Islamic Republic of Iran)	21
สาธารณรัฐอิรัก	(Republic of Iraq)	22
รัฐอิสราเอล	(Republic of Israel)	23
สาธารณรัฐอิตาลี	(Republic of Italy)	24
ญี่ปุ่น	(Japan)	25
สาธารณรัฐเคนยา	(Republic of Kenya)	26
สาธารณรัฐเกาหลี	(Republic of Korea)	27
รัฐคูเวต	(State of Kuwait)	28
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	(Lao People's Democratic Republic)	29
มาเลเซีย	(Malaysia)	30
สหรัฐเม็กซิโก	(United Mexican States)	31
ราชอาณาจักรโมร็อกโก	(Kingdom of Morocco)	32
สหภาพพม่า	(Union of Myanmar)	33
ราชอาณาจักรเนปาล	(Kingdom of Nepal)	34
ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์	(Kingdom of the Netherlands)	35
นิวซีแลนด์	(New Zealand)	36
ราชอาณาจักรนอร์เวย์	(Kingdom of Norway)	37
รัฐสุลต่านโอมาน	(Sultanate of Oman)	38
สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน	(Islamic Republic of Pakistan)	39
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์	(Republic of the Philippines)	40
สาธารณรัฐโปแลนด์	(Republic of Poland)	41
สาธารณรัฐโปรตุเกส	(Republic of Portugal)	42

โรมาเนีย	(Romania)	43
สหพันธรัฐรัสเซีย	(Russian Federation)	44
ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย	(Kingdom of Saudi Arabia)	45
สาธารณรัฐเซเนกัล	(Republic of Senegal)	46
สาธารณรัฐสิงคโปร์	(Republic of Singapore)	47
สาธารณรัฐแอฟริกาใต้	(Republic of South Africa)	48
ราชอาณาจักรสเปน	(Kingdom of Spain)	49
สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา	(Democratic Socialist Republic of Sri Lanka)	50
ราชอาณาจักรสวีเดน	(Kingdom of Sweden)	51
สมาพันธรัฐสวิส	(Swiss Confederation)	52
สาธารณรัฐตุรกี	(Republic of Turkey)	53
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์	(United Arab Emirates)	54
สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ	(United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland)	55
สหรัฐอเมริกา	(United States of America)	56
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม	(Socialist Republic of Vietnam)	57
ราชอาณาจักรบาห์เรน	(Kingdom of Bahrain)	58
รัฐกาตาร์	(State of Qatar)	59

2. **ตัวเลขตัวที่ 3** หมายถึง คณะผู้แทน ซึ่งได้แก่ส่วนราชการในต่างประเทศที่ได้รับการจัดตั้งเป็นสถานเอกอัครราชทูต คณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การระหว่างประเทศและสถานกงสุลใหญ่ โดยใช้ตัวเลขเรียงตามลำดับ ดังนี้

สถานเอกอัครราชทูต	0
คณะทูตถาวรประจำองค์การสหประชาชาติ	1
คณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลก	2
สถานกงสุลใหญ่หรือสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย	3

ในกรณีที่มีสถานกงสุลใหญ่หลายแห่งในประเทศเดียวกันให้ใช้ตัวเลขตั้งแต่ 3
เรียงตามลำดับตัวอักษรในภาษาอังกฤษ

3. ตัวเลขตัวที่ 4 และ 5 หมายถึง หน่วยงานของส่วนราชการต่าง ๆ ที่ส่งไปประจำในประเทศนั้น ๆ โดยกำหนดให้ใช้ดังนี้

กระทรวงการต่างประเทศ	01
สำนักนายกรัฐมนตรี	
สำนักงานที่ปรึกษาฝ่ายการเมืองและความมั่นคง	02
สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในต่างประเทศ	03
สำนักงานที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจ (ด้านการลงทุน)	04
กระทรวงกลาโหม	
สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร	05
กระทรวงการคลัง	
สำนักงานที่ปรึกษาเศรษฐกิจและการคลัง	06
สำนักงานที่ปรึกษาการศุลกากร	07
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	
สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ	08
กระทรวงพาณิชย์	
สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ	09
สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ	10
กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม	
สำนักงานแรงงานในต่างประเทศ	11
กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม	
สำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	12
กระทรวงศึกษาธิการ	
สำนักงานคณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ	13
กระทรวงอุตสาหกรรม	
สำนักงานที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรม	14

เนื่องจากคณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลก ไม่มีหน่วยงานของส่วนราชการอื่น นอกจากกระทรวงพาณิชย์ จึงให้ใช้ตัวเลขตัวที่ 4 และ 5 เป็น 00

ในกรณีที่มีหน่วยงานของส่วนราชการเดียวกันสังกัดคณะผู้แทนเดียวกันมากกว่า 1 แห่ง หัวหน้าคณะผู้แทนกำหนดเลขรหัสสำหรับหน่วยงานนั้นไม่เกินสองตำแหน่ง โดยให้ใส่จุดหลังเลขตัวที่ 5 แล้วต่อด้วยเลขรหัสที่กำหนดดังกล่าว

ตัวอย่างเลขที่หนังสือออกของส่วนราชการประจำต่างประเทศ

ประเทศสหรัฐอเมริกา	56
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน	
หน่วยงานของกระทรวงการต่างประเทศ	56001
สำนักงานที่ปรึกษาฝ่ายการเมืองและความมั่นคง	56002
สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในต่างประเทศ	56003
สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร	56005
สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ	56009
คณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก	56101
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก	56301
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส	56401
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก	56501
ประเทศสมาพันธรัฐสวิส	52
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น	
หน่วยงานของกระทรวงการต่างประเทศ	52001
คณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจำสำนักงานสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา	52101
คณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลก	52200